

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024: Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải B, Giải bìu báo Tết ấn tượng

18:10 17/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà Báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024_Ảnh: Trà Vũ

Phát biểu tại bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, với nhiều hoạt động sôi nổi, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo

chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc 2024 được tổ chức tại phía Nam với quy mô lớn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng từ các ban, ngành, cơ quan báo chí, Hội Báo đã thu hút 120 gian trưng bày, các tác phẩm báo chí tiêu biểu của 63 tỉnh thành. Đây là cuộc hội tụ của những người làm báo cả nước.

Trong 3 ngày qua, Hội Báo có nhiều hoạt động tương tác, giao lưu giúp gia tăng sự kết nối giữa những người làm báo với nhau và giữa báo chí với công chúng. Hội Báo thể hiện sự đoàn kết giữa báo chí với các cấp, ngành, giữa báo chí với doanh nghiệp và giữa báo chí và công chúng. Từ đó, cùng nhau nắm thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm ngày càng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. Ảnh: Trà Vũ

Tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đơn vị đã phối hợp và tổ chức thành công Hội Báo Toàn quốc năm 2024. Hội báo đã thật sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ đề báo

chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, được thể hiện rõ nét qua các sự kiện, triển lãm, diễn đàn, nhiệm vụ thiết thực, hấp dẫn, mở ra những kiến thức mới, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và các Hội Nhà báo ở địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa báo chí với công chúng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi của mọi người dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; từng bước nâng cao hơn nữa để xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa. Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan báo chí phát huy vai trò, trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là trong thực hiện các quy định pháp luật về báo chí, đặc biệt là thực hiện tốt hơn nữa những tôn chỉ, mục đích, có giải pháp quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên tác nghiệp.



Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải B, Giải bìu báo Tết ấn tượng_Ảnh: Trà Vũ

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; cùng với đó là việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí và sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc của Chính phủ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nay; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống đáp ứng mong mỏi của mọi người dân. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; cần quyết tâm hơn nữa để xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hoá. Người đứng đầu cơ quan báo chí và cơ quan tạp chí cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, nhất là việc thực hiện quy định pháp luật về báo chí, đặc biệt là thực hiện tôn chỉ, mục đích; có giải pháp quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hoạt động tác nghiệp đúng quy định; kiểm soát khoa học, chặt chẽ hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên, bảo đảm hoạt động đúng quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm nay, Ban tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã trao 11 giải A, 29 giải B, 53 giải C và 88 giải Khuyến khích cho các cơ quan báo chí ở các hạng mục “Gián trung bày xuất sắc”; “Chương trình Phát thanh Tết ấn tượng”; “Chương trình Truyền hình Tết ấn tượng”; “Giao diện điện tử Tết ấn tượng” và “Bìa báo Tết ấn tượng”.

Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải B Giải Bìa báo Tết ấn tượng, các đơn vị còn lại được trao cho các báo, tạp chí: Báo Tuổi Trẻ; Báo Cần Thơ và Tạp chí Sông Lam...

Ngoài giải Bìa báo Tết ấn tượng, Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2024 còn trao 2 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 14 giải khuyến khích hạng mục giải Phát thanh - Truyền hình Tết ấn tượng. Giải A thuộc về Ban Văn hóa Xã hội Đài Tiếng nói VN (VOV2) và Đài Truyền hình Việt Nam. 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 9 giải Khuyến khích hạng mục Giao diện điện tử Tết ấn tượng. Giải A thuộc về báo điện tử

Vietnamplus thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao giải Gian trưng bày xuất sắc và tặng giấy khen cho các đơn vị có đóng góp vào thành công của hội báo.

Ngọc Bích - Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/be-mac-hoi-bao-toan-quoc-2024-tap-chi-nguoi-lam-bao-doat-giai-b-giai-bia-bao-tet-an-tuong>